



กรมอนามัย
DEPARTMENT OF HEALTH

ภาพข่าวกิจกรรม

สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย



จัดทำโดย : สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย



วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย จัดประชุม พิจารณา (ร่าง) หลักสูตรอบรมการพัฒนา ศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อท้องถิ่นและชุมชนน่าอยู่ สู่ประชาชนสุขภาพดี สำหรับองค์การบริหาร ส่วนตำบล ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสมบูรณ วัชรโรทัย อาคาร ๑ ชั้น ๒ กรมอนามัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นในการพิจารณาหลักสูตรอบรม เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อท้องถิ่นและชุมชน น่าอยู่ สู่ประชาชนสุขภาพดี สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล” รุ่นที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี โดยมี นายสมชาย ตู่แก้ว ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๓๐ คน ประกอบด้วย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้แทนจากสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ผู้แทนศูนย์อนามัย ผู้แทนสำนักสุขภาพอาหารและน้ำ ผู้แทนศูนย์บริหาร กฎหมายสาธารณสุข ผู้แทนกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ และผู้แทนสำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย

ผลการประชุมครั้งนี้ ได้ระดมความคิดเห็นเพื่อร่วมกันจัดทำหลักสูตรการพัฒนา ศักยภาพบุคลากรด้านการจัดการอนามัย สิ่งแวดล้อมสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล และคู่มือ “**อบต.จัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อท้องถิ่นและชุมชนน่าอยู่**” เพื่อใช้ สำหรับเป็นแนวทางในการดำเนินงานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับท้องถิ่นชุมชนอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ โดยข้อเสนอ การฝึกอบรมให้มีรูปแบบการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้พื้นที่ต้นแบบที่ดีด้านการจัดระบบคุณภาพบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้าร่วมอบรม ประเด็นการสุขภาพอาหารและน้ำ การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การบังคับใช้ กฎหมายตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งให้มีกระบวนการกลุ่ม/ฝึกปฏิบัติ สาธิต กระบวนการจัดทำแผนการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพสำหรับท้องถิ่นและชุมชน ส่งเสริมกระบวนการสร้างภาคีเครือข่าย และสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับตำบล ให้เกิดการเครือข่ายการดำเนินงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์โครงการ และจัดให้มีบู๊ทนิทรรศการประชาสัมพันธ์สนับสนุนการดำเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขภาพ

กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี



www.anamai.moph.go.th